

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ DỰ ÁN THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KẾT NỐI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tài liệu này tóm tắt kết quả đánh giá cuối kỳ cho Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID tài trợ. Cuộc đánh giá xác định các bài học và cách tiếp cận hiệu quả, từ đó cung cấp thông tin cho dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân đang triển khai, và các dự án tiếp theo khác của USAID.

Về LinkSME

Dự án LinkSME (2018–2023) có mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam. Sáng kiến này tập trung vào việc thể chế hóa các cải cách quan trọng và tăng cường khuôn khổ pháp lý và quy định cho sự phát triển của các DNNVV.

Phương pháp

Nhóm đánh giá đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp bao gồm đánh giá tài liệu, thực hiện 18 cuộc phỏng vấn sâu, 10 cuộc thảo luận nhóm tập trung, khảo sát trực tuyến định lượng với 218 phiếu trả lời và tổ chức hội thảo kiểm định kết quả nghiên cứu để hoàn thiện bằng chứng.



Một người phụ nữ làm việc với máy.
Nguồn ảnh: USAID Việt Nam






Hội chợ với doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm. Nguồn ảnh: USAID Việt Nam

Kết quả và Kết luận

Môi trường kinh doanh thuận lợi (MTKDTL)

Nhóm đánh giá đã xác định ba đóng góp quan trọng của LinkSME trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm tăng cường kết nối giữa DNNVV và doanh nghiệp đầu chuỗi (DNĐC):

-  Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (CPVN) xây dựng và triển khai 20 quy định quan trọng về môi trường kinh doanh.
-  Phát triển các công cụ cải cách quy định và các mô hình thí điểm giúp các đối tác CPVN giảm chi phí tuân thủ quy định.
-  Hỗ trợ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tăng cường tương tác giữa chính phủ và doanh nghiệp bằng cách cải thiện Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Các yếu tố thúc đẩy sự thành công của những nỗ lực này bao gồm việc USAID và các đối tác CPVN chia sẻ mục tiêu chung về tăng cường sự hợp tác của khu vực tư nhân, nhu cầu kết nối giữa các DNNVV và chuỗi giá trị toàn cầu mạnh mẽ, và việc các đối tác CPVN phù hợp và có tầm ảnh hưởng lớn. Hai yếu tố cản trở chính là các cải cách MTKDTL diễn ra trên diện rộng thay vì tập trung vào kết nối DNNVV-DNĐC và các DNNVV chưa tích cực trong các cuộc đối thoại chính sách.

Kết nối thị trường

LinkSME đã áp dụng cách tiếp cận bốn bước để thúc đẩy việc kết nối DNNVV-DNĐC:






Dự án đã áp dụng linh hoạt cách tiếp cận theo ngành và bối cảnh. Cả DNNVV và DNĐC đều nhận thấy cách tiếp cận này có hiệu quả cao và phù hợp với nhu cầu của họ. LinkSME đã cải thiện năng lực của DNNVV trong một số lĩnh vực như sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý tài chính và nợ, hợp tác kinh doanh, truyền thông và tiếp thị. Trong quá trình triển khai Dự án, 1.562 DNNVV đã nhận được hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, 63 doanh nghiệp cải thiện sự tham gia vào nền kinh tế địa phương, 280 đơn đặt hàng đã được xử lý và khu vực tư nhân đã tham gia với số tiền 31,8 triệu USD, vượt mục tiêu. DNĐC khẳng định đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển các kết nối kinh doanh trong tương lai.

Sự phối hợp với CPVN

Cách tiếp cận phối hợp và thực hiện của LinkSME với VPCP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã có hiệu quả trong việc cải thiện MTKDTL và năng lực của các DNNVV ở Việt Nam. Các đối tác CPVN phù hợp: VPCP được giao vai trò điều phối các nỗ lực của các bộ và địa phương nhằm giảm 20% các quy định liên quan đến kinh doanh và chi phí tuân thủ trong giai đoạn 2021–2025, trong khi Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về các chương trình và quy định hỗ trợ cho DNNVV. Hiệu quả của LinkSME được củng cố nhờ sự tin tưởng và hợp tác chặt chẽ giữa USAID, các đối tác CPVN và đối tác triển khai dự án.

Khuyến nghị

 <p>MTKDTL</p>	USAID cần tiếp tục hỗ trợ các đối tác CPVN trong việc tăng cường tương tác giữa chính phủ và DNNVV bằng cách tiếp tục hỗ trợ cải cách quy định và cải cách hành chính, đặc biệt là trong tương tác giữa DNNVV và chính phủ, cải thiện chức năng và hoạt động của Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (TC HTDN) có thành viên vào việc cải cách, xây dựng và thực thi các quy định.
 <p>Kết nối thị trường</p>	USAID và các đối tác CPVN cần tiếp tục thúc đẩy và điều chỉnh cách tiếp cận bốn bước, với trọng tâm là hỗ trợ chuyên sâu, mở rộng từ kết nối DNNVV-DNĐC sang kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), và thúc đẩy hợp tác với TC HTDN ở cả Việt Nam và các nước mua hàng để môi giới và hỗ trợ kết nối kinh doanh.
 <p>Sự phối hợp với CPVN</p>	USAID cần trao quyền lớn hơn bằng cách lựa chọn các đối tác có năng lực, phù hợp và có các ưu tiên chung, duy trì cách tiếp cận dựa trên nhu cầu giúp nâng cao quyền sở hữu của các đối tác CPVN, và tăng mức độ hỗ trợ kỹ thuật do các chuyên gia tư vấn và TC HTDN trong nước thực hiện.

Đọc báo cáo đầy đủ ở đây.

KHUYẾN CÁO: Quan điểm của các tác giả được trình bày trong báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hoặc Chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo này được viết độc lập theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ bởi USAID Learns, thực hiện bởi Social Impact, Inc.